

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

จากข้อมูลที่ศึกษาได้ในปัจจุบันของโรงทอตัวอย่างตัวเมืองเทียบกับท้องถิ่น พบว่าด้านผลผลิต คุณภาพและต้นทุนการผลิตของโรงทอตัวอย่างตัวเมืองได้เปรียบกว่า ในขณะที่ด้านการจัดการของโรงทอตัวอย่างท้องถิ่นได้เปรียบกว่า จากข้อมูลที่เปรียบเทียบไม่มีนัยสำคัญเพียงพอที่จะนำมาสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร ว่าควรตั้งโรงทอในตัวเมืองหรือท้องถิ่น แต่หากมองถึงรูปแบบของปัญหาที่ไม่สามารถวัดได้ (Intangible) โดยเฉพาะปัญหาแรงงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็น ปริมาณกับค่าจ้างที่สูงขึ้นและการแย่งแรงงาน ซึ่งส่งผลให้ปัญหาการผลิตในเมืองมีขึ้น ฉะนั้นผู้บริหารควรเลือกไปตั้งในท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งเน้นในการหาทำเลที่ตั้งในท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ 1. ปริมาณแรงงานเพียงพอ 2. ต้นทุนราคาที่ดินถูก 3. สาธารณูปโภคไปถึง 4. ปัญหาชุมชนไม่มี 5. เส้นทางคมนาคมไปถึง และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังได้ศึกษาวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งของโรงทอในท้องถิ่นโดยยึดตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นด้วย

จากการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงทอในท้องถิ่นแห่งใหม่ (แรงงานอายุระหว่าง 14-18 ปี) พบว่ามีหมู่บ้านที่เหมาะสมจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 หนองไผ่ หมู่ที่ 13 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 1 บ้านศิลา และหมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง ตั้งอยู่ในตำบลศิลา ซึ่งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความเหมาะสมต่อการเลือกทำเลที่ตั้งเรียงกันตามลำดับ ในขณะที่ทำเลที่เหมาะสม (แรงงานอายุระหว่าง 14-50 ปี) พบว่ามีตำบลที่เหมาะสม 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลพระลับ และตำบลศิลา โดยตำบลศิลามีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้านที่เหมาะสม ตำบลพระลับ มีหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้านที่เหมาะสม และตำบลศิลามีหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้านที่เหมาะสม ซึ่งรวมจำนวนหมู่บ้านแล้วมีทั้งหมด 23 หมู่บ้านที่มีความเหมาะสมต่อทำเลที่ตั้งเรียงกันตามลำดับดังนี้ หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านม่วง หมู่ที่ 10 บ้านม่วง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านศิลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 บ้านภททา หมู่ที่ 2 หนองกุง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ม หมู่ที่ 13 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 10 บ้านพระดือ หมู่ที่ 9 บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ม หมู่ที่ 11 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 3 บ้านผือ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 หนองไฮ และหมู่ที่ 1 บ้านผือ

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาและวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ในการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้มีการตั้งโรงงานในท้องถิ่น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรงงานในอนาคต เช่น การโยกย้ายที่ทำงาน, อาชีพหลักของคนในท้องถิ่น เป็นต้น
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมการลงทุนในชนบทของรัฐบาล